

# สายการบินเอทีฮัดให้บริการเที่ยวบินรายวันไปยัง

## เจิงตู

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์จะทำการเพิ่มเที่ยวบิน ระหว่างอาบูดาบี และเจิงตู จาก การให้บริการ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็นการให้บริการเที่ยวบินรายวัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2557

ในฐานะที่เจิงตู เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เจิงตูได้ กลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ การขนส่ง และศูนย์การสื่อสารสำหรับประเทศในเอเชียซึ่งบริษัท ต่างๆ เกือบครึ่งหนึ่งของโลกที่ติดในการจัดอันดับบริษัทใน fortune 500 มีการดำเนินงานอยู่ในเจิงตู

สายการบินเอทีฮัด ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินไปยังเจิงตู ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นสายการบินแห่งแรกที่ บริการเที่ยวบินตรงเชื่อมต่อระหว่างยูเออี และมณฑลเสฉวนของจีนซึ่งมีประชากรกว่า 80 ล้านคน เป็นเมืองที่ 3 ที่ สายการบินเอทีฮัดให้บริการในประเทศจีน ด้วยเที่ยวบินรายวันที่ทำการบินไปยังเมืองหลวง คือ กรุงปักกิ่ง และ เชียงไฮ้ เมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศจีน

ปริมาณผู้โดยสารบนเส้นทางเจิงตูเพิ่มขึ้น 25เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ในขณะที่การ ขนส่งสินค้าและไปรษณีย์สูงขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์

เที่ยวบินให้บริการโดยเครื่องบินแอร์บัส A330-200 ใน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นเฟิร์ลบีสิเนส คลาส จำนวน 22 ที่นั่ง และ ชั้นโครอล อีโคโนมี คลาส จำนวน 240 ที่นั่ง

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธาน และประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอทีฮัดกล่าวว่า “การเจริญเติบโตด้วย ตัวเลข 2 หลักอย่างสม่ำเสมอในจำนวนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า เจิงตูจึงเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งการให้บริการเที่ยว บินแบบรายวันจะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับบริการไปยังอาบูดาบีซึ่งเป็นตลาดสำคัญในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรป อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การขยายการให้บริการของเราจะ ยิ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและยูเออี”

เที่ยวบินรายวันของสายการบินเอทิฮัดไปยังเจิงตู สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ [www.etihad.com](http://www.etihad.com)

หรือติดต่อสำนักงานสายการบินเอทิฮัด หรือผ่านทางตัวแทนการท่องเที่ยว

ตารางเที่ยวบินเส้นทางเจิงตูของสายการบินเอทิฮัดมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2557:

เที่ยวบิน	ออกจาก	ออกเวลา	จุดหมาย ปลายทาง	ถึง	จำนวนเที่ยว บิน	เครื่องบิน
EY818	อาบูดาบี(AUH)	08:25	เจิงตู(CTU)	20:05	ทุกวัน	A330-200
EY811	เจิงตู (CTU)	21:20	อาบูดา บี(AUH)	00:40 +1	ทุกวัน	A330-200

หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาที่ท้องถิ่น